



Q1: Paano upang pumili ng isang angkop na inkjet manlilimbag?

A: Mangyaring isaalang-alang na pag-print ng height, pag-print ng mga linya, pag-print ng bilis, pag-print ng nilalaman, pag-print (wika, mga character, numero, barcode, QR code etc.) kulay, target na badyet, at iba pa, at mangyaring ipaalam sa amin ang mga kahilingan, kami imungkahi sa iyo ang pinakamahusay na angkop printer.

Q2: Paano upang piliin ang naaangkop na tinta?

A: Mangyaring isaalang-alang mabilis dry tinta para sa plastic, salamin, metal, makintab papel atbp,; isaalang-alang ang water based na tinta sa normal na papel at karton; isaalang-alang ang UV tinta para sa mga anti-counterfeiting, at maaari mong sabihin sa amin ang iyong mga kahilingan, kami imungkahi sa iyo ang pinakamahusay na angkop at hindi magastos na tinta.

Q3: Kung ang iyong printer lata maging na ginagamit sa produksyon conveyor?

A: Oo, sigurado, ang aming inkjet printer ay maaaring magamit sa produksyon ng linya o sa conveyor.

Q4: Ilang taon ng Warranty Time?

A: Karaniwan ay 1 taon, sa loob ng panahon na ito kami ay magpadala ng ekstrang bahagi libre sa iyo kung may anumang mga problema sa mga ito (maliban sa mga artipisyal na pinsala).

Q5: Paano ang kalidad?

A: Ang kalidad ng mga produkto ay mahigpit na naka-check at ang bawat makina ay magiging pagsubok upang matiyak na maaari itong mahusay na gumagana bago packaging.

q6.: Ano ang maaari mong gawin para sa amin maliban sa printer at tinta?

A: Maaari kaming magbigay ng mga teknikal na serbisyo, lifelong service, file service, wika, at pagsasanay, at iba pa.

Mga teknikal na serbisyo: Mayroon kaming mga propesyonal na inhinyero na magagamit sa serbisyong makinarya sa ibang bansa, sa sandaling natanggap namin ang iyong pagtatanong tungkol sa kasalanan, tutugon ka namin sa loob ng 24 na oras, at mag-alok sa iyo ng anumang teknikal na serbisyo tungkol sa makina.

Mga Serbisyo sa Lifelong: Nagbibigay kami ng mga serbisyo sa lifelong para sa lahat ng mga produkto na ibinenta namin, at nagbibigay ng ekstrang bahagi na may mapagkumpetensyang presyo.

Mga Serbisyo ng File: Maaari kaming magbigay ng manu-manong pagtutukoy, operating video at iba pang mga file na kailangan mo.

Wika: Mayroon kaming isang propesyonal na koponan sa pagbebenta na mahusay sa Ingles upang matiyak ang mga barrier ng komunikasyon.

Pagsasanay: Maaari kaming magbigay ng pagsasanay para sa iyong mga guys, maaari mong ipadala ang iyong mga guys sa aming pabrika, kami ay responsable para sa iyong pagsasanay sa kanila.

q7.: Aling materyal ang maaaring i-print?

A: metal, plastic, papel, salamin, kahoy, bato, atbp.

q8.: Aling nilalaman ng iyong printer ay maaaring i-print?

A: Lattice, entidad, mga titik, numero, Petsa ng pag-expire, petsa ng produksyon, batch code atbp.

q9.: Ano ang minimum at maximum na taas ng nilalaman ng iyong printer print?

A: Ang minimum ay 3. mm, at ang maximum ay 12mm.

Q10.: Aling kulay ng tinta ng printer ang maaari naming piliin?

A:Ang isang printer ay maaari lamang pumili ng isang kulay para sa isang printer, karaniwan ay itim na kulay, o puting kulay, para sa mga detalye, mangyaring magpadala ng pagtatanong sa mga benta para sa mga detalye.

Q11: Anong impormasyon ang kailangan kong ibigay sa iyo, upang piliin ang Naaangkop Printer?

A: Upang makapagbigay sa iyo ng magandang solusyon tungkol sa mga printer, Mangyaring magbigay sa amin sa ibaba Impormasyon:

1Aba. Mga produkto para sa pag-print

2Aba. Nilalaman para sa pag-print, gusto bar code, 2D code o numero ng batch at iba pa

3. I-print ang mga linya para sa pag-print

4. Kung may kahilingan sa bilis ng produksyon?

Q12.: Paano Ipadala ito?

A: Nagbibigay kami ng express, air shipping at sea shipping ayon sa iyong order na dami o gamit ang iyong forwarder. Ibibigay namin ang pinakamahusay na angkop at pangkabuhayan na pagpapadala para sa pipiliin mo.

Q13. : Paano maglagay ng order?

A: Maaari kang maglagay ng isang order sa katiyakan ng kalakalan o lugar sa amin nang direkta.

Q14.: Paano makipag-ugnay sa amin?

A: Maaari kang mag-email US. (sales@cheef.cn) , WeChat / WhatsApp / Tel.: + 86-181-6857-5767. o ipadala sa amin ang pagtatanong sa pamamagitan ng Sa ibaba.